
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
 ครั้งที่ 8/2567  วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบการประชุม Application Zoom Cloud meeting  

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

................................................. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายชาติชาย ยิ้มเครือ    ปศุสัตว์จังหวดัจันทบุรี         ประธาน 
2. นายปรีดา เนียมรอด   หัวหน้าดา่นกักกันสตัว์จนัทบุรี                                                        กรรมการ 
3. นายชัยยงค์ สาก า                    (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์ภาคตะวันออก   กรรมการ 
4. นายจิรภัทร ศักดิ์เสรีชยักุล   (แทน) ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุร ี    กรรมการ 
5. นายธนกฤต อ่อนจันทร ์           (แทน) ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์สระแก้ว                   กรรมการ 
6. นายณัฐพล อ่อนละมัย   (แทน) ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สตัวจ์นัทบุรี               กรรมการ          
7. นางอนงค์ ธรรมเกษร              หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนัสกิจ พลศร ี           หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
2. นายปราโมช พวงชมภู           หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
3. นางสาวจรีวรรณ สาระทัศนานันท์       ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี 
4. นายอยุทธ์ รจนากูล            ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
5. นายวิทยา สจุิรวรกุล                       ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม ่
6. นายอดิเรก จันทะศิลา            ปศุสัตว์อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
7. นายวินัย บุตรด ี ปศุสัตว์อ าเภอมะขาม 
8. นายสมพร พานิชรัมย ์                     ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 
9. นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง           ปศุสัตว์อ าเภอแกง่หางแมว และรักษาการปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกฏู 
10. นายชตุิเทพ ภูมพิันธุ์                     เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน และรักษาการปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว 
11. นางสาวปิยากร ทองสุข                  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
12. นายสุนทร บุญมีมาก                     เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
13. ว่าที่ ร.ต.ภรัณยู สาระค า           เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
14. นางสาวเยาวรัตน์ ไขศรี            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. นายภูวดล สกุลกิตติมากร   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์
16. นางทมาภรณ ์ปิจด ี นักจัดการงานทัว่ไป 
17. นายนท ีมาทรัพย ์                         เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นายสมชาย จันทร์ส าราญ                เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19. นางสาวประภาพรรณ ครองเคหา เจ้าพนักงานสัตวบาล 
20. นางสาวสุนิสา ชอบสูงเนิน  เจ้าพนักงานสัตวบาล                                                                     
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21. นางสาวสิรกิร กรทรัพย์                   เจา้พนักงานสัตวบาล 
22. นายเจษฎา สีสุธก                         เจ้าพนักงานสัตวบาล 
23. นายอลงกต ทองวิเวก                     เจ้าพนักงานสัตวบาล 
24. นางนันทนา พวงสนุทร                   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม -รับทราบ-  
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน : กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึง 1.) การได้รับมอบรางวัลของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ในส่วน                   
ด้านการพัฒนาการบริการจากการเสนอ “โครงการจันทบูร หมู่บ้านปศุสัตว์พัฒนา” ในการประเมินเข้ารับรางวัล
คุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2567 (DLD Quality Awards 2024) ในงานวันคล้ายงานสถาปนา                         
กรมปศุสัตว์ครบรอบ 82 ป ี“5 พฤษภาคม 2567” ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยในส่วน
รางวัลดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบูรณาการจากหลากหลายหน่วยงานตลอดจนถึงการขับเคลื่อนนโยบายของ                       
กรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีโดยคณะกรรมการ DLD-C ในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นส่วนที่ส าคัญในด้านการ
พัฒนาการบริการให้ดียิ่ งขึ้นต่อไป และ เรื่องต่อมาที่อยากแจ้งกับที่ประชุมให้รับทราบจะเป็นในส่วน                               
2.) เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออุทกภัย (น้ าท่วม) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมเป็นต้นมาทาง
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศถึงการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ก็ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือ
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุซ้ าซาก ทั้งก่อนเกิดเหตุ การเผชิญเหตุ จนถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรใน
พื้นที่เขตประสบภัยพิบัติ จึงขอประสานทางคณะกรรมการ DLD-C ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมทั้งด้านเวชภัณฑ์ 
และเสบียงอาหารสัตว์ให้มีความพร้อมรับมือกับเหตุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ตามแผนที่ทางกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวมถึงทางจังหวัดจันทบุรีมีการเตรียมความพร้อมไว้ ต่อมาเป็นส่วนที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ประสาน
มาตามนโยบายใน 3.) เรื่องการตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์และสินค้าเกษตร (ห้องเย็น) ที่จะด าเนินการ
ตรวจสอบในรอบที่ 2/2567 ซึ่งเพิ่มเติมก็คือสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (food service) โดยขณะนี้อยู่ในช่วงการ
ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทางกรมปศุสัตว์ โดยห้องเย็นตามแผนการตรวจสอบ ณ ปัจจุบันในจังหวัด
จันทบุรีมีทั้งหมด 32 แห่ง มี 15 แห่งที่เป็นห้องเย็นส าหรับพักเนื้อสัตว์ และ 17 แห่งเป็นห้องเย็นส าหรับเก็บ
ผลไม้ซึ่งจากจ านวนห้องเย็นที่ไม่เยอะมากหากได้สัญญาณจากทางกรมปศุสัตว์ก็จะสามารถด าเนินการได้ทันที
ในช่วงเดือนมิถุนายนจึงขอประสานทางคณะกรรมการ DLD-C ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบตามแผนของส านักงาน                   
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี  และในส่วนเรื่องสุดท้ายที่จะขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบจะเป็นในส่วนขอ ง                            
4.) เรื่องการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยของโคนม รอบที่ 3/2567 โดยในรอบสุดท้ายนี้จะ          
เริ่มในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อเพื่อท าลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงซึ่งก็จะมี
การประสานบูรณาการกับทางด่านกักกันสัตว์จันทบุรีต่อไป  
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 และทั้งนี้อยากขอเพิ่มในส่วนของการท างานขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามตัวชี้วัดซึ่งขณะนี้ได้เข้า            
สู่ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2567 ซึ่งหากทางคณะกรรมการ DLD-C มีเรื่องที่จะประสานงานร่วมกัน                   
ก็สามารถแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี                          
ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 29 เมษายน 2567 รายละเอียดรายงานการประชุมเพิ่มเติมที่ QR Code ด้านล่าง 

 
 

 
 

 
 
 
มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุม- 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบ 

         3.1 เรื่องของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

3.1.1 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว มอบหญ้าอาหารสตัว์
พระราชทาน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง (วันที่ 9 พฤษภาคม 2567)                                                                                              
 
เลขานุการ: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงแผนปฏิบัติการตาม action plan ที่ได้ด าเนินงานบูรณาการขับเคลื่อนตาม
นโยบายของกรมปศุสัตว์ร่วมกันกับทางคณะกรรมการ DLD-C  และปศุสัตว์อ าเภอในพื้นที่เกี่ยวข้องเพื่อการเตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในพื้นที่ อ.สอยดาว
และ อ. โป่งน้ าร้อน ที่ประสบภัยพิบัติด้านภัยแล้ง และการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ โดยได้บูรณาการกับศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จ านวน 3 ,000 กิโลกรัม (150 ฟ่อน) และ         
ชุดแร่ธาตุก้อน วิตามินส าหรับ จ านวน 15 ชุด ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจ านวน 15 ราย และเลี้ยงโคเนื้อ 
ประมาณ 200 ตัว โดยเกษตรกรที่ได้รับหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานต่างรู้สึกซาบซึ้งและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้  ส าหรับหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน                           
เป็นน้ าพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานแก่เกษตรกรเป็นพรราชด าริที่กรมปศุสัตว์
ได้สนองพระราชด าริในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือนร้อน เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากภาวะ          
ภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะโค กระบือ ให้พ้นจากความเสียหาย 
 
 
 
 



 
-4- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.1.2 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที ่(DLD Co – Ordinator: 
DLD – C) จังหวัดจันทบรุี รอบที ่2 ปีงบประมาณ 2567 
 
เลขานุการ: กล่าวแจ้งถึงแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่               
(DLD Co – Ordinator: DLD – C) จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ให้กับที่ประชุมคณะกรรมการ 
DLD-C ได้รับทราบตามหัวข้อของแผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
 
 3.1.2.1 การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ และให้ความชว่ยเหลือเกษตรกร 

 
   

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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 3.1.2.2 การเฝา้ระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือย 
  

   
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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 3.1.2.3 การตรวจสอบพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์(ปศุสัตว์ ok) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.1.3 การติดตามการด าเนินโครงการนมดี ศรีจนัทบูร  
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เลขานุการ : กล่าวชี้แจงสรุปถึงการด าเนินการตดิตามโครงการนมดี ศรีจันทบูร                                                  
 กิจกรรมที่ 1 ฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีการตรวจสอบและคงสถานภาพการรับรองมาตรฐาน 
GAP ได้ด าเนินการตรวจสอบและคงสถานภาพการรับรองมาตรฐาน GAP ณ ช่วงเดือนมีนาคมอยู่ที่มากกว่า             
ร้อยละ 90 (การด าเนินการในภาพรวมคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 90) ซึ่งฟาร์มส่วนใหญ่ได้ด าเนินการตรวจสอบเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการด าเนินการด้านเอกสารรับรองมาตรฐาน GAP ในการต่ออายุเพื่อคงสถานภาพ และ
แก้ไขปรับปรุงตามข้อแนะน าต่อไป    
 กิจกรรมที่ 2 ฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคปาก
และเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) ได้ด าเนินการฉีดวัคซีนครบถ้วนทุกฟาร์มแล้วคิดเป็นร้อยละ 100  
ทั้ ง ในรอบที่  1 และในรอบที่  2 (การด า เนินการในภาพรวมคิด เป็นร้อยละ 66.67) และในส่วน                                    
รอบที่ 3 จะมีก าหนดการด าเนินการต่อเน่ืองในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 
 กิจกรรมที่ 3 ฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการตรวจทดสอบวัณโรค (Tuberculosis) โดยขณะนี้
อยู่ระหว่างการเริ่มด าเนินการในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและจะด าเนินการจนเสร็จสิ้นตามเป้าหมายต่อไป 
           กิจกรรมที่ 4 การเก็บตัวอย่างน้ านมดิบจากสหกรณ์หรือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของ มกอช.  ได้มีการด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ านมดิบตรวจสอบคุณภาพแล้วในช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤษภาคม และได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อย ส่วนเดือนพฤษภาคมรอบล่าสุดอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบคุณภาพ                 
(การด าเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 66.66) 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์: กล่าวชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของผลตรวจคุณภาพน้ านมดิบใน
ภาพรวมจากทั้งสองสหกรณ์ จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ านมในช่วงเดือนเมษายนยังเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และยังไม่พบปัญหาอุปสรรคเพิ่มเติม 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์: กล่าวชี้แจ้งถึงการด าเนินการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีสโดยขณะนี้
ได้ด าเนินการด้านเอกสารและส่งข้อมูลให้กับทางปศุสัตว์เขต 2 ซึ่งด าเนินการในภาพรวมประมาณร้อยละ 80 และ
ส่วนการตรวจทดสอบวัณโรค ทางปศุสัตว์อ าเภอสอยดาวและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้คัดเลือกฟาร์มแล้ว โดยขณะนี้
อยู่ระหว่างการเริ่มด าเนินการในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและจะด าเนินการตามเป้าหมายให้ครบถ้วนต่อไป             
ตามช่วงระยะเวลา 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.2 เรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 

  3.2.1 การส่งตัวอย่างจากกลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกลุม่งานชันสูตรโรคสัตว์ฯ                                                 

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก : ได้กล่าวสรุปข้อมูลการส่งตัวอย่างจากกลุ่มงาน
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกลุ่มงานชันสูตรโรคสัตว์ฯ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันออก ในช่วงเดือนพฤษภาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567) ดังนี้ 
   

 
 
- กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ,โรงฆ่า GMP 
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- ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา กิจกรรมรอง ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) 

 

 

- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบ 
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- ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเร่งเนื้อแดง (ปัสสาวะ) 

 

- การพบโรคในพื้นทีก่ลุม่งานชันสูตรโรคสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.3 เรื่องของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 

ผู้แทนศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี:  ได้กล่าวชี้แจงถึงการด าเนินงาน กิจกรรม และ
โครงการ รวมถึงสรุปข้อมูลในภาพรวมกับที่ประชุมคณะกรรมการ DLD-C ซึ่งจากกิจกรรมการขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพทั้งในส่วนการให้บริการผสมเทียม สัตว์ตั้งท้อง ลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม ในส่วนรายงาน
ของจังหวัดจันทบุรี อ้างอิงข้อมูลจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน e-Operation ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2566  ถึง
เดือนพฤษภาคม 2567 ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย และในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ             
ค่าน้ านมของทางศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรีอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงข้อมูล และ
การปรับปรุงเกณฑ์ประเมินคุณภาพน้ านมต่อไป 
 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
  

3.4 เรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว  

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมสรุปถึงข้อมูลเสบียงพืชอาหารสัตว์ที่ทาง
จังหวัดจันทบุรีได้รับการสนับสนุนตามโควตาคงเหลือที่ 500 กิโลกรัม (25 ฟ่อน) ซึ่งในช่วงก่อนหน้าได้น า           
ไปสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ตามที่ทางฝ่ายเลขานุการได้รายงานให้ที่
ประชุมได้รับทราบ ส าหรับในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆหรืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก                  
ทางศูนย์วิจัยฯ ก็ได้มีการส ารองเสบียงอาหารสัตว์เพื่อสนับสนุนโดยเป็นหญ้าสด 15 ตัน และหญ้าหมัก 6 ตัน                  
ซึ่งเกษตรกรก็สามารถเข้ามาติดต่อเพื่อขอรับได้ และในส่วนของฟาร์มต้นแบบด้านอาหารสัตว์ทางศูนย์วิจัยฯ ก็ได้มี              
การด าเนินการอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล และจะมีการน าเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไปหลังจากการวิเคราะห์
ข้อมูลที่รวบรวมมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เลขานุการ: สอบถามเพิ่มเติมถึงกรณีที่แจ้งให้เกษตรกรในพื้นที่ไปรับการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ด้วยตนเองใน
พื้นที่ทางจังหวัดจันทบุรีจ าเป็นต้องประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือไม่ 

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว: กล่าวแจ้งว่าจ าเป็นต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
จากทางจังหวัดก่อน และในส่วนของการจัดสรรให้เกษตรกรติดต่อกับทางศูนย์วิจัยฯ เพื่อรับการจัดสรรตามความ
เหมาะสม 

ประธาน: สอบถามเพิ่มเติมถึงกรณีที่โควตาเสบียงสนับสนุนของทางจังหวัดจันทบุรีใช้หมดแล้วสามารถด าเนินการ
อย่างไรได้บ้าง 

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว: ได้กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสามารถที่จะขอโควตาเสบียงอาหาร
สัตว์สนับสนุนจากทางส่วนที่ส ารองไว้กับทางปศุสัตว์เขต 2 โดยตามโควตาในส่วนของปศุสัตว์เขตคงเหลือที่                   
13,820 กิโลกรัม (691 ฟ่อน) โดยหากทางจังหวัดจันทบุรีมีความจ าเป็นต้องใช้โควตาเพิ่มเติมก็สามารถท าเรื่อง
เป็นบันทึกข้อความแนบเอกสารหลักฐานข้อมูลประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติ จ านวนเกษตรกรและจ านวนปศุสัตว์               
เพื่อขอสนับสนุนไปยังปศุสัตว์ เขต 2 และทางปศุสัตว์ เขต 2 จะด าเนินการแจ้ง เรื่องมาที่ศูนย์วิจัยฯ                           
ในการจัดสรรโควตาเสบียงอาหารสัตว์อย่างเหมาะสมต่อไป 

มติที่ประชุม -รับทราบ-  
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 3.5 เรื่องของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี   

ผู้แทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี: กล่าวแจ้งถึงการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งขณะนี้จากการติดตามเรื่ องได้
ออกจากกลุ่มพัสดุและกองคลัง ด าเนินการในขั้นตอนผ่านไปยังส านักกฎหมายเพื่อรอให้ทางกรมปศุสัตว์อนุมัติโดย
คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ เรื่องต่อมาเป็นส่วนของกิจรรมปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์สัตว์โดยตาม
เป้าหมายที่ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้ให้ไว้แต่ละชนิดสัตว์ และการด าเนินการเป็นดังนี้ เป็ดไข่บางปะกง เป้าหมาย
การผลิต 30,000 ตัว ผลิตได้ 35,406 ตัว คิดเป็นร้อยละ 118 ,กระบือวิ่ง เป้าหมาย 33 ตัว ผลิตได้ 13 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 39 และในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาได้มีการจ าหน่ายลูกเป็ดบางปะกงทั้งหมด 2,059 ตัว เป็นเพศผู้ 
30 ตัว เพศเมีย 2,029 ตัว โดยได้จ าหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจ านวน 3 ราย  และในพื้นที่               
จังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราด อย่างละ 1 ราย รวมเป็น 5 ราย  

ประธาน: ได้กล่าวสอบถามถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่ได้รับพันธุ์เป็ดบางปะกงไป
เลี้ยงเพื่อจะได้บูรณาการติดตามงานในพื้นที่กับทางส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและเพื่อต่อยอดขยายผลต่อไป 

ผู้แทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี : รับทราบและจะน าส่งข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์ประสานงานของ
คณะกรรมการ DLD-C ระดับพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี 

มติที่ประชุม -รับทราบ-             
                                                                                                                                          

 3.6 เรื่องของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
นางทมาภรณ์ ปิจดี (นักจัดการงานทั่วไป): กล่าวน าเสนอข้อมูลเป้าหมายตัวชี้วัดตามภารกิจ e-Operation และ 
ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจห้องเย็นและสถานประกอบการกับที่ประชุม ดังนี้ 
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ประธาน: แนะน าให้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายอย่างถูกต้อง
เป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระท าผิด  
 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องเพื่อพิจารณา 
เลขานุการ: สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 3.1.2 จากการแจ้งแผนปฏิบัติการตามนโยบายที่ส าคัญของกรมปศุสัตว์ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ (DLD-C) จังหวัดจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2) เรียนคณะกรรมการ DLD-C จังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการตามนโยบายที่
ส าคัญของกรมปศุสัตว์ และขอความร่วมมือในการบูรณาการ ดังนี้  

1. การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  

2. การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือย 

3. การด าเนินการตรวจสอบพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ปศุสัตว์ ok) 

ประธาน: กล่าวถึงแผนปฏิบัติ (action plan) ที่ได้เริ่มด าเนินการต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัญของ    
กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2) โดยขอฝากให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ตลอดจนคณะกรรมการ 
DLD-C เพื่อประสานงานด าเนินการตามส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และเพิ่มเติมถึงโครงการนมดี ศรีจันทบูร ที่ทาง
ส านักงานปศุสัตว์จันทบุรีอยากให้มีการร่วมบูรณาการกับคณะกรรมการ DLD-C จังหวัดจันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและขยายผลการท างานพัฒนาการบริการให้ดียิ่งข้ึน  

มติที่ประชุม -เห็นชอบ- 
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ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)        
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมในการประสานเรื่องการตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์หรือ
สินค้าเกษตร (ห้องเย็น) และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (food service) โดยทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี             
ได้ด าเนินการส่งข้อมูลไปให้กองสารวัตร และได้ประสานงานในการประชุมใหญ่และขอความร่วมมือกับทาง                 
ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี โดยจะมีการส่งแผนและขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้าตรวจร่วมกัน และในส่วนของการ
ด าเนินการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 3 และการท าลายเชื้อในพื้นที่เสี่ยงทาง
กลุ่มพัฒนาสุขภาพจะมีการประสานเพิ่มเติมไปยังทางด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 

เลขานุการ: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมสืบเนื่องจากการที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้ประสานงานกับ
ทางส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพื้นที่ถึงเรื่องการส ารวจเฝ้าระวังเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติและแจ้งข้อมูลเกษตรกร         
ที่ได้รับผลกระทบตามแบบฟอร์มที่ก าหนดจากเหตุประสบภัยพิบัติมาที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
เพื่อพิจารณาด าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

ประธาน: กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติด้านภัยแล้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคมก็อาจมีเหตุติดขัดอยู่บ้างแต่
จากการด าเนินงานจนประสบความส าเร็จในภาพรวมก็ถือได้ว่าเป็นไปด้วยดี ซึ่งหากเป็นในช่วงฤดูฝนที่อาจเกิด        
ภัยพิบัติด้านอุทกภัยยิ่งต้องมีการด าเนินการบูรณาการและประสานงานที่เข้มข้นขึ้น ร่วมถึงต้องมีการอพยพสัตว์
และก าหนดจุดลงเสบียงให้การช่วยเหลือที่ชัดเจน ซึ่งขอฝากประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์สระแก้วโดยเฉพาะในส่วนการจัดสรรเสบียงอาหารสัตว์ และในส่วนการติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์
จันทบุรี ซึ่งทางจังหวัดจันทบุรีมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และในช่วงสัปดาห์นี้น่าจะมีการตอบรับหนังสือใน               
การด าเนินโครงการฯ จากทางกรมปศุสัตว์มาที่จังหวัดจันทบุรี โดยหากทางศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรีได้
ทราบถึงความคืบหน้าก็สามารถแจ้งให้คณะกรรมการ DLD-C ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรึให้ได้รับทราบต่อไป 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมในการประสานกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันออกในเรื่องของการส่งตัวอย่างช่วงรอบเดือนมิถุนายนที่จะมีการส่งตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง ได้แก่                 
1. ตัวอย่างการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ และ 2. ตัวอย่างนมเพื่อตรวจติดตามสารตกค้าง ถ้ามีการก าหนดวันเวลา
ตามแผนที่แน่นอนจะประสานกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกต่อไป 

ประธาน: กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ DLD-C และปิดการประชุม 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

 

ลงชื่อ....................................ผู้จดรายงานการประชุม       ลงข่ือ......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นายวสุวัช กะตะศิลา)                   (นางอนงค์ ธรรมเกษร)                                                                                                                            
ต าแหน่ง นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ                       ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  


